

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

## ล้างป่าช้าของเรา

ทองคำที่ช่วยชาติคราวนี้ได้ ๑๑,๗๖๒ กิโล พอใจ ที่ได้มาเหล่านี้ยังจะหามาอีก อันนั้นยังไม่พอใจ ถ้าไม่ได้เสียก่อนยังไม่พอใจ เอามาอีกซิ เราชวนขายเข้าคลังหลวง เราได้ทองคำ ๑๑ ตัน ๗๖๒ กิโล ส่วนดอลลาร์ได้เพียง ๑๐ ล้าน ๒ แสนกว่าดอลลาร์ อันนี้เข้าแล้วเรียบร้อย ส่วนทองคำเข้าได้เท่านี้แล้วยังจะเข้าได้อีกทองคำ มาเท่าไรๆ ทองคำนี้เข้าหมด ไม่ให้แยกแยะไปไหนเลย ตรงแนวๆ ออกคลังหลวงเลย ส่วนดอลลาร์ไม่แน่ เพราะช่วยคนทั้งประเทศ เงินไทยไม่พอ แต่ก่อนเงินดอลลาร์นี้เข้าคลังหลวงเหมือนกัน ที่นี้เงินไทยไม่พอ พอเราหยุดเทศนาช่วยชาติเท่านี้เงินไทยก็อ่อนลงๆ คนที่จำเป็นมาขอมากขึ้นๆ สุดท้ายก็ไปคว้าเอาดอลลาร์นั้นละมาช่วยเงินไทย เวลาที่กำลังช่วยเงินไทยออกช่วยโลก ช่วยประเทศไทยของเรานั้นละ

แหม สิ่งก่อสร้างปลุกนั้นปลุกนี้เราเลยจะตาย ไปที่ไหนรุม เฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาล พอเราเข้าตรงไหนรุมไปเลย เราก็ไม่ทราบจะทำอย่างไร คือมันไม่พอช่วยตลอดๆ อยู่อย่างนั้นละ สำหรับวัดนี้เงินที่จะให้มีนี้พูดให้มันตรงศัพท์ตรงแสงเลย ว่าอย่าหวัง ว่าอย่างนั้นเลย ไม่มีละวัดนี้ที่จะมีเงิน มันคอยจะไหลออกแล้วตั้งแต่ยังไม่มาไหลออกๆ เพราะความจำเป็นท่วมท้นทั่วประเทศไทย พี่น้องทั้งหลายอย่าตายใจทองคำนะ ทองคำใครมีมากน้อยเท่าไรให้บริจาคมา ร้อยทั้งร้อยตรงเข้ามาวัดป่าบ้านตาดเรา ไม่มีจะตกเรือเสียหายไปไหน ไม่มี บอกตรงๆ เลย เราบริสุทธิ์เต็มส่วน ทำต่อโลกด้วยความเมตตาจะเอาความมัวหมองมาจากไหน ไม่มี

เราช่วยอย่างนั้นจริงๆ ช่วยโลกไม่ใช่ช่วยธรรมดาณะ ไม่ได้หวังเอาสิ่งตอบแทน นั้นนี้ว่าหลวงตาบัวได้ช่วยโลกเรานี้หาพัตตยศเป็นบ้ำมาให้ท่านหน่อยนะ เราก็มีสองพัตตยศอยู่ พัตตยศเรา พระราชอะไรหนึ่ง พระธรรมวิสุทธิมงคล อยู่ข้างบน บอกญาติโยมเราก็เปิดบอก เอา ใครอยากจะไปกราบเจ้าคุณบัว ก็ให้ไปกราบข้างบนมีเจ้าคุณสองเจ้าคุณนะ พัตตยศสองพัตตยศข้างบนนั้นละ เจ้าคุณอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละ ถ้าใครอยากกราบหลวงตาบัวให้มากกราบที่ได้ถุณศาลานี้ ไม่มีใครขึ้นไปกราบเจ้าคุณบัวเลย ไหลมากกราบตั้งแต่หลวงตาบัว อ้าวก็เป็นความจริงอย่างนั้น ไม่เคยเห็นมีใครขึ้นไปกราบ ครั้นมาก็เข้านี้ๆ เข้ามาหาหลวงตา สุดท้ายเจ้าคุณสู้หลวงตาไม่ได้ เข้าใจไหมละ เอามาแข่งกันซิ มีใครขึ้นไปกราบเจ้าคุณบัวข้างบน ไม่มี แต่กราบหลวงตาบัวนี้เต็มศาลา นี้แสดงว่าหลวงตาบัวชนะเลิศ เจ้าคุณบัวใช้ไม่ได้เลย

จวนจะตายแล้วเปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ผลแห่งการทำความดีความงามเฉพาะเจ้าของจนกระทั่งกระจายออกทั่วประเทศเขตแดนของเมืองไทยเรา ตั้งแต่ขุนชายให้เจ้าของ จากนั้นก็กระจายออก ๆ เรื่อยเลย ทุกวันนี้หาเพื่อโลก คือหาเพื่อชาติไทยของเราเวลานี้ เพื่อชาติไทย ไม่ได้หาเพื่ออื่น ทางศาสนาที่ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ได้ อยู่แล้ว ก็ไม่เห็นมีอะไร ทางชาตินี้บกร่องมาก ต้องช่วยทางนั้นช่วยทางนี้ โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง มากที่สุด ที่ว่าช่วยโลก ๆ โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง ทั่วประเทศไทยนะ ไม่ใช่มีภาคใดภาคหนึ่ง คือทั่วประเทศ นุ่นสุดไปถึงนราธิวาสนั่น ปลุกนั่นสร้างนี้ เครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ ทุกแห่ง เรียกว่าทุกภาคทั่วประเทศไทยเกี่ยวโยงมาหาหลวงตาบัวทั้งนั้นแหละเราให้ มีเท่าไรหมด เราไม่เอาอะไร เราพอทุกอย่าง แบลย

พูดให้มันเต็มยศ ปฏิบัติธรรมมา บวชตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๗ มาจนกระทั่งถึงบัดนี้ หาแต่ความดีงามตลอดมา ตั้งแต่วันบวชไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมที่ ไหน สร้างแต่ความดีงาม ที่แรกก็ศึกษาเล่าเรียนพอเป็นปากเป็นทาง จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ วงกรรมฐานพัตกิสเลส เอาพ่อแม่ครูจารย์มันเป็นโรงงานใหญ่ นั้นละชัดตั้งแต่นั้นมาพาดจนกิสเลสพังจากใจ ให้ฟังเสียนะ ท่านทั้งหลายไปหาปูหาปลาได้มาก็ตัวมาแล้วสู้กันฟังได้ หลวงตาบัวนี้หาอรรถหาธรรมแทบเป็นแทบตาย บางครั้งจะสลบสลอ ได้หาหนักขนาดนั้นแล้วได้อรรถได้ธรรมมากน้อยมาแจกนี้มันผิดแล้วหรือ พิจารณาซินะ ถ้าผิด หนีอย่ามาเข้าวัดป่าบ้านตาดนี้ มันขวางโลก วัดนี้ไม่เป็นท่าแล้ว ให้หนีให้หมด เราจะอยู่คนเดียว ขวางวัดอยู่คนเดียว ขนาดนั้นละเราทำ เอาจริง ๆ ไม่ได้เหลวไหลละ ทุกอย่างทำ อะไรจริงทุกอย่าง

เพราะฉะนั้นเห็นเลอะ ๆ เทอะ ๆ เห็นเชื่อ ๆ ซ่า ๆ มามันมองดูไม่ได้นะ ตามันจับบีบจิตมันพุ่งเข้าแล้ว ๆ ดูดับแล้วนั้น ไม่พูดเฉย ๆ พูดให้มันชัดเจนเสีย นี้เอาจริงเอาจริง ตั้งแต่บวชมาตั้งใจเรียนก็ได้ตามความตั้งใจ ก็บอกว่าได้มหาเปรียญสามประโยคจะออกเลย พอเป็นปากเป็นทางเรียบร้อยแล้ว สมบูรณ์แบบ แบบแปลนแผนผัง ที่นี้จะออกสู่สนามรบ ขึ้นเวทีพัตกิสเลสอยู่ในป่าในเขา จากนั้นก็ออกมา ออกมาที่นี้ก็ช่วยโลก ช่วยเห็นไหมท่านทั้งหลายเราช่วยโลกไหม พิจารณาดูซินะ ตั้งแต่ออกมาจากป่าจากเขาแล้วช่วยโลกทั้งนั้นเวลานี้นะ

เราไม่เอาอะไรสักอย่างเดียว คิดดูซิเวลาเราจะตาย นี้เราก็ทำพินัยกรรมไว้แล้ว เวลาเราจะตายจะตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บสมบัติคือปัจจัย เงินละสำคัญมากนะ ตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บปัจจัยทั้งหมด ฟังแต่ว่าทั้งหมดนะ ไม่ให้เอาไปอี่ลู่ลู่แจก ตั้งนั้นตั้งนี้ประดับศพเนาพะหลวงตาบัว ไม่ให้มาทำ ไม่เกิดประโยชน์ เงินทั้งหมดรวมเข้า

มานี้หมดเลย แล้วให้คณะกรรมการเก็บรักษาเรียบร้อยเสร็จแล้วเอาปุ๊บเข้าไปซื้อ ทองคำเข้าคลังหลวงปั๊งบึงเลย หลวงตาบัวเผาด้วยไฟไปเลย ไปไม่กลับ พุดให้ชัดเสีย

ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ล้างป่าช้าของเรา เกิดตายมากก็กบก็กัลป์มาล้างป่าช้าใน ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายล้างหมดเลย ขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งมวลไม่มีอยู่ในใจ ล้างหมด กิริยา ทำทางเป็นสนามแห่งโลกธรรม เอา ใครจะว่าอะไรว่าไป แต่หัวใจมันจำครอบโลกธาตุ แล้วบอกให้มันชัดเจน พอ เดียวนี้เราไม่หาธรรม พอ ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้ว แต่ก่อนหาแทบเป็นแทบตาย เดียวนี้เมื่อพอก็บอกว่าพอ นี่ละหาธรรมพอ หาโลกไม่พอ หาจนวันตายก็ไม่พอ หาธรรมพอ พอขั้นนี้ก็สบายขั้นนี้ เขยิบขั้นขั้นนั้นสบายขั้นนั้น พอ ถึงที่สุดหมดโดยสิ้นเชิงแล้วขาดสะบั้นไปหมด ระหว่างวิมุตติกับสมมุติต่อกันเป็นคนละ ผัง นั้น ให้มันชัดอย่างนั้นซิ

ธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้ สนฺทิฏฐิโก ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ผลงานของตนโดยลำดับ ๆ จนกระทั่งถึงวิมุตติพระนิพพานไม่ต้องถามใคร พระพุทธเจ้าถามใคร สาวกทั้งหลาย ถามใคร แม้แต่ไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า ก็ไปตัดปัญหาเสียตอนฝนตกพิจารณาอยู่ พอสำเร็จอรหันต์ปั๊งบึงขึ้นได้ฤๅพระคันธกุฎีท่าน เสร็จแล้วกลับเลย อย่างนั้นละ ตั้งใจจะ ไปถามนะ พอรู้แล้วก็ อ้อ นี่ที่จะไปถามถามก็อันนี้เอง รู้แล้วกลับ นั้น ท่านถามใคร นี้ เอาจริงเอาจริงทุกอย่าง ไม่ได้เหลาะแหละ

นี่ก็กำลังขนทองเข้าคลังหลวงของเรา ได้ตั้งหมื่นกว่ากิโลแล้วนะทองคำ กำลังขน ทองเข้าคลังหลวงของเรา ส่วนดอลลาร์ได้ ๑๐ ล้านกว่าเท่านั้นละ เลยถูกเงินไทยดึงไป ช่วยชาติเสีย เงินไทยไม่พอ มาเอาดอลลาร์ออก ส่วนทองคำร้อยทั้งร้อยเข้าหมด ไม่ให้ออกเลย นี่ก็ได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เข้ามานี้ไม่รู้ว่าไหลไปไหนเลย ไม่มี ใน วัดนี้เราเป็นหัวหน้าอยู่ที่นี่ เราทำต่อโลกด้วยความเมตตา เราจะมาหาหิบบั้นหิบบั้นนี้หา อะไร เราพอทุกอย่างแล้วนี่นะ เราทำกับโลกด้วยความพอใจ เต็มไปด้วยความเมตตา พอออกจากนี้แล้วก็ปั๊บนับปั๊บนี่ มีตั้งแต่ความเมตตานะ ไม่ใช่อะไร เราทุกข์ก็ยอมรับว่า ทุกข์ แต่ความเมตตามั่นท่วมทั้นจะว่าอย่างไร

อย่างไรที่นั่นไปที่นี้เรื่อย ๆ ไป อย่างนั้นละ ไปที่ไหนเมตตาไปหมดมองเห็น อะไร นั้นละอำนาจแห่งความเมตตา เป็นหลักธรรมชาตินะ มันเป็นของมันเอง มันอ่อน นุ่มไปหมดในโลกนี้นะ ใครจะว่าอะไรก็ว่า เพราะเราอยากว่าเขาเราก็ว่าได้ใช้ไหม ปาก เขามีเขาจะว่าอะไรก็ว่าไป เรามีปากเราก็ว่าไป พอดีดี หมากัดกันไม่ได้นะหมาวัดนี้ ฟัด กันเลย พอกัดกันไม่เรียวมาทันที ป๊ะปะ ๆ หมาแตกฮือเลย อย่าว่าแต่คนทะเลาะกัน เลย แม้แต่หมากัดกันก็ไม่ได้ในวัดนี้ ชั่วเขี้ยว ๆ อยู่ด้วยกัน บางทีแย่งอาหารกันกัดกัน กัดกันก็ไม่เรียวหวดแตกกระจัดกระจาย ถ้าอยากเห็นหมาแตกกระจัดกระจายให้มาดู

เวลาหมาแย่งอาหารกัดกัน นั่นละไม้เรียวยจะลงตรงนั้น แตกฮือ หมากลั่นนะ กลัวตอน  
มันกัดกัน พอกัดกันแว้ววกฟังเสียงไม้เรียวยลงแล้ว เปรี้ยะปะะๆ ตัวนั้นวิ่งตัวนี้วิ่งเข้าป่า  
หมด

อย่างนั้นละต้องจริงจัง ฝึกหมาให้เป็นหมาเต็มตัวตามนิสัยของหมา ฝึกคนก็ให้  
เป็นคนเต็มตัวซี เอา ฝึกเจ้าของฟาดให้มันบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานปางขึ้นในใจแล้ว  
ไม่ต้องหาอะไรอีก หมด หมดเลย มาถึงจุดนี้แล้วหมด ไม่หาอะไรทั้งนั้น พอ พอแบบ  
เลิศแบบอัจฉริยะ นี่คือหาธรรม หาโลกหาเท่าไรยิ่งสกปรกรกรุงรังมอมแมม เอาละ

รับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.luangta.com](http://www.luangta.com) หรือ [www.luangta.or.th](http://www.luangta.or.th)

และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ